



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า 2 มูลค่าข่าว 448,704.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มหกรรมศิลปะการแสดงภูมิภาคอาเซียน สร้างฝันนักแสดงทางศิลปวัฒนธรรมรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดงภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 "การแสดงและดนตรีนาฏชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม ศิลปะและการแสดง และต่อยอดการพัฒนาศึกษาด้านศิลปะการแสดงให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาและนักแสดงทั้งไทยและต่างชาติผู้สู่อาชีพ

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวรรณ วิชัย** คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กล่าวไว้ว่า "จากการที่เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยนาฏศิลป์ไทย และสากลของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ รวมไปถึงการแสดงที่ต้นตอจาก อิตาลี เม็กซิกัน ออสเตรเลีย รวมถึงมีการแสดงชุดพิเศษ "สายใยอินใหม่" ซึ่งเป็นชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่สร้างสรรค์ใหม่ ทำราสื่อถึงการสาวไหม การทอผ้าไหม ของชาวบ้านในชุมชนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมเราต้องการที่จะให้พระเกียรติพระองค์ท่านที่ทอไหมผ้าไหมไทยให้ชาวต่างชาติรู้จักและชื่นชอบ"

"อยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ที่ยกจะมีอาชีพเป็นนักแสดงได้ดูชมศิลปะการแสดงร่วมสมัยหรือที่เป็นแบบดั้งเดิมของนาฏศิลป์ เพราะตลอดเวลา 23 ปีของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ก็ได้สั่งสมชื่อเสียงด้านการผลิตนักแสดงมืออาชีพและทุกสาขาไปสู่การรับใช้สังคมจนเป็นที่ประจักษ์กันดีทั่วไป"

มหกรรมการแสดงศิลปะและดนตรีครั้งนี้ มีกิจกรรมหลากหลายจากทุกเครือข่ายสถาบัน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีร่วม workshop กันอย่าง



สนุกสนาน ทั้งการอบรมทฤษฎี ปฏิบัติจริงกับนาฏศิลป์อาเซียน Mexican folk dance ดนตรีอาเซียน (วงแกมแล็ง) ดนตรีชนเผ่ากะเหรี่ยง เครื่องดนตรีอังกฤษและกาไวตภาพสีน้ำ ฯลฯ

ส่วนไฮไลท์ของงานเป็นการแสดงระดับภูมิภาคจาก 8 ประเทศ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด "สายใยอินใหม่" จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในชื่อของผ้าไหมศิลปชีพ การแสดงชุดอาศิรวาทจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงชุด เกรียงไกรราช จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วรนศ.อ่างทอง และการแสดงชุดพิเศษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในชุด "รจนาทรงเครื่อง"

และยังมีการแสดงชุด โขนชุดครู-ลักกระ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การแสดงชุดจันทนบุรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การแสดงชุดเมโลดีออฟอีสาน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแสดงชุด กัมโพชบุรีศรีอู่ตะเภา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การแสดงรำกลองยาว จากมหาวิทยาลัยบูรพา และการแสดงชุด HOMO จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ



บ้านสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ รวมถึงชุดการแสดงจากต่างประเทศ อาทิ การแสดงจากอินโดนีเซียในชุด "Modern Gamelan Music" ที่ดินตา



ตื่นใจในท่วงท่าการรำรำทั้งดุตันและ  
 อ่อนช้อย เข้มแข็งและอ่อนหวานผนวก  
 กับสีสันทและอารมณ์การของเครื่อง  
 ดนตรีกาเมลันแบบดั้งเดิม การแสดงชุด  
 Indonesian Angklung Enserble  
 Golet Mannis จากอินโดนีเซีย เป็นการ  
 ร้องรำผสมผสานเครื่องดนตรีอังกฤษ  
 ผ่านการสร้างสรรค์บทเพลงโดเรมีใน  
 เวอร์ชันร่วมสมัย การแสดงชุด Orkestra  
 Muzik Bambu Kinabalu จากมาเลเซีย  
 การแสดงชุด Thingyan yein จากเมียน  
 มาร์ การแสดง Mexico Fiesta จาก  
 เม็กซิโก การแสดงชุด G Day จาก  
 ออสเตรเลีย การแสดงชุด Traditional  
 Italian Flag Procession of  
 Fivizzano จากอิตาลี แต่ละชุดการแสดง  
 ล้วนตื่นตาตื่นใจและเรียกเสียงปรบมือ  
 อย่างเกรียวกราว

เป็นการเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่ชอบและ  
 ใฝ่ฝันจะเป็นนักแสดงมืออาชีพได้  
 มุ่งมั่นสานฝัน หมั่นฝึกฝนเพื่อเป็น  
 นักแสดง ครุศิลาปะ นักดนตรีที่เก่งกล้า  
 ระดับโลกต่อไป

